

## MỘT SỐ KẾT QUẢ TẠI KỶ HỌP THỨ 7 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA IX

Trong 03 ngày từ ngày 05-07/12/2017, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 7. Tại ngày khai mạc HĐND thành phố vinh dự được đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tham gia còn có đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố,...

Kỳ họp diễn ra trong thời điểm Đảng bộ và nhân dân thành phố hướng tới kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2017. Tại kỳ họp HĐND thành phố báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ công tác năm 2018; báo cáo việc giải quyết một số nội dung giữa 2 kỳ họp HĐND thành phố; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021. UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh (QP-AN), chủ đề năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố. Nghe thông báo về hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và những đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND các vấn đề cần thiết phục vụ cho phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của thành phố. Các ngành tư pháp báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Thường trực HĐND, UBND thành phố trình bày các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Các ban của HĐND trình bày các báo cáo thẩm tra đối với các báo cáo,



*Đồng chí Phạm Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 7 (kỳ họp cuối năm 2017) của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.*

Ảnh: Kim Xuân.

tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND thành phố trình tại kỳ họp.

Bên cạnh đó, các đại biểu dự kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố tập trung thảo luận với tinh thần trao đổi thẳng thắn, tập trung, dân chủ, cơ bản nhất trí cao với kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017 đạt được như sau:

(1) Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,83% so với năm 2016, vượt 0,03% kế hoạch (KH).

(2) GRDP bình quân đầu người đạt 72,96 triệu đồng, đạt 100% KH.

(3) Cơ cấu kinh tế, tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 8,70%, công nghiệp-xây dựng chiếm 32,65%, dịch vụ chiếm 58,65% GRDP, đạt 100% KH.

(4) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 1.768,9 triệu USD, vượt 5,9% KH, tăng 13,9% so năm 2016. Kim ngạch nhập khẩu 427,9 triệu USD, đạt 95,1% KH, tăng 32,7% so năm 2016.

(5) Tổng vốn đầu tư trên địa bàn ước thực hiện 55.860 tỉ đồng, vượt 1,6% KH, tăng 24,5% so năm 2016.

(6) Thu - chi ngân sách nhà nước: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 17.281 tỉ đồng, vượt 32,5% dự toán HĐND thành phố giao. Tổng chi ngân sách địa phương 11.538 tỉ đồng, đạt 114,7% dự toán Trung ương giao và đạt 100,3% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 17,3% so năm 2016.

(7) Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: Trẻ vào học mẫu giáo 96,5%, bậc tiểu học 100%, bậc trung học cơ sở 95%, bậc trung học phổ thông 67,03%; vượt KH đề ra.

(8) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%, đạt 100% KH.

(9) Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,2%, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,55%; vượt 0,26% KH.

(10) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 78,92%, vượt 0,12% KH.

(11) Công nhận thêm 6 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, đạt 100% KH.

(12) Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch 82%, vượt 0,6% KH.

(13) Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị 90%, đạt 100% KH.

Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Qua đó, đại biểu cũng đã tập trung thảo luận các giải pháp, phương hướng và đưa ra các đề xuất, kiến nghị trình lãnh đạo thành phố xem xét. Các đại biểu HĐND thành phố đề nghị xóa bỏ các quy hoạch “treo” không có khả năng thực hiện, đồng thời đề nghị UBND thành phố xem xét, thu hồi chủ trương đầu tư các dự án chậm triển khai thực hiện để giao cho chủ đầu tư mới, có đủ năng lực tài chính; tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng các công trình, dự án.

Liên quan đến lĩnh vực môi trường, các đại biểu quan tâm đến việc vận hành, đưa hệ thống nhà máy xử lý nước thải thành phố đi vào hoạt động để đảm bảo môi trường thành phố; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xả nước thải ra sông, rạch và xả khói bụi của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, nhằm hạn chế tình trạng xả thải làm ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân.

Trong lĩnh vực giao thông, các đại biểu đề nghị ngành chức năng tăng cường công tác tuần

tra, kiểm soát và có những giải pháp thiết thực để kiểm chế tai nạn giao thông; tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân; đồng thời, đề nghị thành phố trang bị thêm hệ thống camera giám sát để kịp thời xử phạt các hành vi vi phạm về an toàn giao thông, góp phần kiểm chế tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố.

Nhiều ý kiến cho rằng tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra mạnh mẽ, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Do đó, đề nghị thành phố có những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong việc ứng phó biến đổi khí hậu, tạo điều kiện cho người dân chủ động trong sản xuất nông nghiệp. Các đại biểu kiến nghị UBND thành phố quan tâm phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, trong đó tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và hình thành những vùng chuyên canh; phát triển nông nghiệp công nghệ cao để giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước...

Về công nghiệp, thương mại, các đại biểu cho rằng, tình trạng mua bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn còn xảy ra trên địa bàn thành phố. Đề nghị thành phố quan tâm và chỉ đạo quyết liệt nhằm xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích của người tiêu dùng. Liên quan đến vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, các đại biểu cho rằng tình trạng này vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. UBND thành phố cần chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn và có chế tài mạnh mẽ đối với các cơ sở, cá nhân gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Trong lĩnh vực y tế, các đại biểu đề nghị ngành y tế có các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập nhất là đối với người có thẻ bảo hiểm y tế; quan tâm đầu tư trang thiết bị, dụng cụ y tế và tăng cường đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn cao về phục vụ tại các tuyến quận, huyện để góp phần phục vụ tốt hơn công tác khám và chữa bệnh cho dân...

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố đã thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, với phần trả lời chất vấn của Giám đốc Công an TP. Cần Thơ và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố. Chủ tịch UBND thành

phố đã giải trình những vấn đề đại biểu đặt ra tại kỳ họp và việc điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; đồng thời, thông qua 14 nghị quyết của kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Hiểu lưu ý các cấp, các ngành thành phố khẩn trương làm việc với các bộ, ban, ngành Trung ương nhằm sớm ban hành cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố để thu hút đầu tư trong và ngoài nước; tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết của Thành ủy về thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước; đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả chủ trương triển khai cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đồng bộ, toàn diện, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững. Đảm bảo trật tự kỷ cương đô thị; tạo chuyển biến tích cực trong việc chấp hành về quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị... Đồng thời, kiên quyết thu hồi các dự án được giao đất, nhưng không triển khai hoặc chậm triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật;

không gia hạn và hợp thức hóa các dự án vi phạm, dành quỹ đất cho các nhà đầu tư chiến lược và có năng lực, kinh nghiệm... Song song đó là tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; chủ động phòng, chống không để dịch bệnh lớn xảy ra. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách, giải pháp hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm; tăng cường công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với nước, đối tượng bảo trợ xã hội, trợ cấp kịp thời cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, trước mắt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy HĐND, UBND các cấp theo các nghị quyết của Trung ương Đảng và chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của thành phố. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cương quyết xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức, cá nhân...

## CÁC NGHỊ QUYẾT (NQ) ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP



Các đại biểu HĐND TP Cần Thơ biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp lần thứ 7 HĐND thành phố.  
Ảnh: Kim Xuân.

1- NQ về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

2- NQ về việc quy định nội dung, định mức hỗ trợ đối với chi phí chuẩn bị và chi phí quản lý thực hiện dự án theo cơ chế đặc thù trong quản lý đầu

tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 các xã trên địa bàn thành phố.

3- NQ về việc Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

4- NQ về việc thông qua Quy hoạch phát triển ngành cơ khí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

5- NQ về việc bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

6- NQ về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 TP Cần Thơ.

7- NQ về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2018.

8- NQ về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.

9- NQ về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2018.

10- NQ về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2016.

11- NQ về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách HĐND cấp xã, cấp huyện; thời gian UBND các cấp gửi báo cáo đến các Ban của HĐND, Thường trực HĐND, HĐND cùng cấp và các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo.

12- NQ về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2017 đến năm 2020.

13- NQ về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

14- NQ về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

## CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2018

1- Tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 7,5% đến 8%; trong đó: nông nghiệp - thủy sản tăng từ 0,45% đến 0,54%; công nghiệp - xây dựng tăng từ 7,86% đến 8,43%; thương mại dịch vụ tăng từ 8,37% đến 8,71%.

2- GRDP bình quân đầu người đạt từ 80,4 triệu đồng đến 80,8 triệu đồng, tăng từ 10,20% đến 10,71% so với ước thực hiện năm 2017.

3- Cơ cấu kinh tế: Trong cơ cấu GRDP, tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản chiếm từ 8,07% đến 8,10%, công nghiệp - xây dựng chiếm 32,77% đến 32,79% và thương mại dịch vụ chiếm 59,13% đến 59,14%.

4- Kim ngạch xuất khẩu và doanh thu dịch vụ ngoại tệ 1.790 triệu USD, tăng 1,19% so ước thực hiện năm 2017. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 400 triệu USD, giảm 6,52% so với ước thực hiện năm 2017.

5- Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 56.000 - 61.000 tỉ đồng, tăng từ 0,25% đến 9,2% so ước thực hiện năm 2017.

6- Tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu Trung ương giao 11.076 tỉ đồng, Tổng chi ngân sách địa phương 11.892 tỉ đồng, tăng 3,07%.

7- Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: Trẻ vào học mẫu giáo 91,5%, bậc tiểu học 100%, bậc trung học cơ sở 89,5%, bậc trung học phổ thông 68%.

8- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%.

9- Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1%, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,55%.

10- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 82,5%.

11- Công nhận hoàn thành thêm 05 xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

12- Tỷ lệ hộ dân số được cung cấp nước sạch đạt 84,5%, trong đó: đô thị đạt 90%, nông thôn đạt 74%.

13- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị 91%.